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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

การประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแกน ครั้งที่ 2/2566 ผูเขารวมประชุมซึ่งประกอบ  

ไปดวย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผูอำนวยการโรงพยาบาล ผูอำนวยการโรงเรียน หัวหนาสวนหรือ

ตัวแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีหนวยงานตั้งอยูในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน คณะกรรมการกองทุนชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุมอาชีพตาง ๆ  ในพื้นที่ เทศบาลนครขอนแกน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแกน  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร

ขอนแกน และพนักงานเทศบาลนครขอนแกน ผูเขารวมทั้งหมด จำนวน 261 คน 
 

นายวิทยา  ภูโยสาร  ปลัดเทศบาลนครขอนแกน เรียนทานธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ นายกเทศมนตรีนคร

ขอนแกน ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแกน ประธานการประชุมประชาคม กระผมในนาม

ผูจัดการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแกน ครั้งที่  2/2566 ขอขอบพระคุณที่ทาน

นายกเทศมนตรีนครขอนแกนไดใหเกียรติมาเปนประธานในการประชุมในวันนี้ การประชุมประชาคมระดับนคร

มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมประชุม ไดรับทราบแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแกน และเปดโอกาสให

ทุกภาคสวนรวมแสดงความเห็นตอแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแกน และพิจารณารางแผนพัฒนา

ทองถิ่น ประกอบกับเพ่ือใหแผนพัฒนาทองถิ่นนำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการ

จัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และการใชงบประมาณจากเงินสะสมหรือใน

สวนที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 ตลอดจนหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดยสรุปแนวทางการปฏิบัติไดวา เพื่อประโยชนของประชาชนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นไดโดยพิจารณาโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น

กอนนำไปจัดทำงบประมาณรายจายใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กำหนด ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

แผนพัฒนาทองถิ่น กำหนดใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทำรางแผนพัฒนา

ทองถิ่น ฉบับเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม โครงการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นเปนอำนาจของคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลนครขอนแกนใหความเห็นชอบ สวนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นตองเสนอรางแผนพัฒนา

ทองถิ่นตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบ แลวจึงเสนอรางแผนพัฒนา

ทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อประกาศใชพรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบ

ตามระเบียบตอไป การประชุมประชาคมระดับนครในครั้งนี้ มีกลุมเปาหมายประกอบดวยผูมีรายชื่อตาม

ประกาศสัดสวนประชาคมระดับนครเทศบาลนครขอนแกน ซึ่งประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแกน

ประธานชุมชนในเขตเทศบาล ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ผูอำนวยการโรงพยาบาล ผูอำนวยการ

สถานศึกษาในสังกัด หัวหนาสวนราชการหรือตัวแทนราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีหนวยงานตั้งอยูในพื้นที่

/อาสาสมัครสาธารณสุข… 
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อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกองทุนชุมชน

กลุมอาชีพตาง ๆ ในพื้นทีข่องเทศบาลนครขอนแกน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนคร

ขอนแกน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแกน พนักงานเทศบาลนครขอนแกน และพี่นองประชาชนใน

เขตเทศบาลนครขอนแกน 

บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลวใครขอเรียนเชิญทานธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ  นายกเทศมนตรีนครขอนแกน  

ไดกลาวเปดการประชุมประชาคมระดับนครเทศบาลนครขอนแกน ครั้งที่ 2/2566 และชี้แจงแนวทางการ

พัฒนาเทศบาลนครขอนแกนตอที่ประชุมตอไปขอเรียนเชิญครับ 

  นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ  นายกเทศมนตรีนครขอนแกน  เรียนทานปลัดเทศบาลนครขอนแกน 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแกน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนคร

ขอนแกน ประธานชุมชน ผูบริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแกน เลขานุการที่ปรึกษา          

ผูมีเกียรติที่เคารพรักทุกทาน อันดับแรกตองขอกราบขอบพระคุณนะครับที่สละเวลาอันมีคาของทานเพื่อมา

รวมกันทำหนาที่ทั้งในสวนของคณะกรรมการ ทำหนาที่ในฐานะประชาชนที่เปนเจาของเงินภาษี เราเคยพูดกัน

มายาวนานดวยประโยคหนึ่งวาอำนาจของประชาชนไมไดสิ้นสุด ณ วันเลือกตั้ง อำนาจประชาชนไมไดอยูเพียง

แค 3 วินาทีตอนกากบาทที่จะเลือกใคร อำนาจของประชาชน เริ่มตนตั้งแตกากบาทแลวเสร็จ วันที่ประชาชน

ตัดสินใจเลือกใครไปแลว เขาคนนั้นเมื่อไปทำหนาที่เราจะตองสรางกระบวนการใหประชาชนซึ่งเปนเจาของ

อำนาจเจาของเงินภาษีไดรับรูแลวก็ตรวจสอบวาคนที่ประชาชนมอบหมายนั้น เขานำเงินภาษีประชาชนไปทำ

อะไรในกระบวนการเหลานี้ จะเห็นไดวาเรามีกิจกรรม มีภารกิจ  มีโครงการตาง ๆ ที่รับฟงเสียงของประชาชน

มาดวยดีโดยตลอด วันนี้ก็อีกเชนกันเปนอีกหนึ่งครั้งที่จะทำแผนพัฒนาเทศบาลที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน ประชาชนเปนคนทำประชาคมเสนอเขามา ทุกภาคสวนผาน Social Media เขามา คณะเจาหนาที่ใน

ฐานะผูปฏิบัติเสนอเขามา ฝายนโยบายนำเขามา หรืออื่นใดไมวาจะเปนใครในเมืองขอนแกนทุกคนนำเสนอเขา

มา นำมารวบรวมเรียบเรียงกลั่นกรองจัดลำดับแลวก็รวบรวมใสแผนพัฒนาทองถิ่น แผนทำไมตองมีแผนเพื่อ

เอาไววันที่เรามีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณแลว จะดำเนินการอะไรแลวไมมีอยูในแผนเราไมสามารถทำได 

ดังนั้น การจะทำอะไรก็แลวแตเราจะตองดูวามีแผนหรือไม เมื่อมีแผนแลวก็สามารถที่จะไปทำโครงการนั้น ๆ 

ได ประการที่ 1 ประการที่ 2 ในแผนจะเขียนวายอดเงินหรือเขียนเปนจำนวนเทาไหรก็ตามที เขียนไว 1 ลาน 

แตวาเรามีเงินอยู 100,000 บาท เราก็ใชได  เขียนวาในแผนวาจะซื้อรถจำนวน 30 คัน มีเงินซื้ออยู 10 คัน     

ก็สามารถใชได คือรายละเอียดของแผน  หลายทานอาจจะรูสึกวาเคยทำเวทีมาหลายครั้ง ขั้นตอนเราจะเปน

แบบนี้วันที่เราประชาคมแผนเพื่อขอการอนุมัติ ขอความเห็นชอบ เมือ่แผนเห็นชอบแลว ขั้นตอนตอไปกค็ือการ

หางบประมาณ เอางบประมาณมาเพื่อที่จะดึงโครงการจากแผนไปเขางบประมาณ วันที่นำจากแผนไปทำ

งบประมาณเราก็เปดเวทีประชาคมอีกครั้งเพื่อใหประชาชนไดรับรูวาแผนที่เคยอนุมัติ จะมีโครงการดังตอไปนี้

ดวยงบประมาณเทานี้ในการจะทำโครงการนั้น ๆ เมื่อจะทำงบประมาณเอาแผนไปทำงบประมาณประชาชน

เห็นชอบเสร็จเราก็จะเอาเขาสภาเทศบาล ขอความกรุณาอยาเพิ่งทอหลายโครงการที่ผานมาเมื่อเขาสภาลาสุด 

หลายโครงการไมไดรับอนุมัติ เพราะวาทุกโครงการนี้ผานประชาคมมาแลว ขอความเห็นชอบมาแลว       

/หลายโครงการ… 
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หลายโครงการหลายเหตุผล ยกตัวอยาง เชน ศูนยบริการสาธารณสุขแหงใหมแหงที่ 6  ทำที่ชุมชนคุมหนองคู

ประชาคมเปน 100 คน สุดทายก็ไมเห็นชอบ โดยใชคำวาระเบียบใชเงินสะสมไมนาจะสามารถดำเนินการได  

ไมมีใครฟนธงวาผิดระเบียบ ขณะที่ผูบริหารซึ่งเปนผูเสนอญัตติกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบยืนยันวานำเสนอชอบ

ดวยระเบียบของการใชจายเงินสะสม ขณะที่คนไมเห็นชอบ ไมกลาบอกวาไมชอบ แตแนนอนครับเสียงที่

มากกวาก็เปนสิทธิ์เปนอำนาจทีไ่มอนุมตัิ แตนำเรียนประชาชนวายังไมตองทอถอยเราเองก็ไมยอมจำนน เราจะ

มีวิธีในการที่จะตองดำเนินการโครงการเหลานี้ตอไป โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาลบานโนนทัน 

หองอาหารโรงเรียนอนุบาลซึ่งอยูไกลจากหองเรียนถึง 146 เมตร มีการเรียนการสอนเสร็จเวลาจะไปทานขาว

ตองตากแดดตากฝนเพื่อไปทานขาวอยูอีกอาคารพอเดินกลับมาเด็กจะครบหรือไม ความปลอดภัยของเด็กอยูที่

ตรงไหน ทุกคนรับรูวา อาคารเรียนเหลานี้เปนบริการชุมชนและสังคม ระเบียบใชเงินสะสมสามารถใชเรื่องพวก

นี้ได ในฐานะผูยื่นก็กลารับประกันเพราะวาผานการกลั่นกรองมาแลวจากฝายประจำซึ่งตรวจสอบระเบียบ

ยืนยันวาชอบดวยระเบียบก็ไมอนุมัติ จัดซื้อรถขยะ 27 คัน เพื่อแกไขปญหาขยะตกคางตามซอย ซึ่งเราก็รูกันวา

บางซอยไปเก็บ 4-5 วันครั้งก็ยังมีขยะตกคาง เราก็รับปากกับพีน่องชาวโนนทันเอาไวแลววาศูนยขนถายขยะซึ่ง

มีปญหามาก เนื่องจากวารถไมเพียงพอตองเอาไปเทจากรถเล็กกองไว กอนที่จะตักใสรถคอนเทนเนอรขนไปที่

โรงงานกำจัดขยะ เวลาไปเทกองบางทีก็มีปญหาเพราะจัดเก็บไดไมรวดเร็ว และทกุครั้งที่เทออกมามันมีกลิ่นอยู

แลวถาโชครายซ้ำก็คือเทออกมาแลวฝนตกน้ำขยะก็ไหลไปตามทอระบายน้ำสรางมลพิษดานปญหาสุขภาพแก 

พี่นองชาวโนนทัน เราก็รับปากวาภายใน 3 ป จะปดศูนยขนถายขยะใหได จำเปนตองซื้อรถ 27 คัน             

มีแมกระทั่งบางคำถามบอกวาใกล ๆ แถวนี้ มีใครกลาซื้ออยางเราหรือไมเสนอตั้ง 27 คัน เยอะเกินไป เรามีเงิน

สะสม 568 ลานบาท เมื่อนำเสนอแลวชอบดวยระเบียบ เราก็กลาที่จะซื้อเพื่อมาแกปญหา ไมใชซื้อเพราะ

อยากจะซื้อ แตซื้อเพราะมีผลการศึกษารับรองรองรับจากมหาวิทยาลัยขอนแกนวาควรจะมีรถทั้งหมด 40 เขต 

40 คัน มีรถสภาพใชงานได 13 คัน ซื้อเพิ่มอีก 27 คัน ครบ 40 คัน ตอจากนี้ไปทุกเขตซึ่งเปนพื้นที่ยอย 1 เขต 

1 คัน สามารถเวียนจัดเก็บไดโดยไมมีปญหาขยะตกคางอีกตอไป รถทุกคันเมื่อเก็บแลววิ่งตรงไปยังศูนย    

กำจดัขยะไมตองวิ่งเขาเมืองอีกตอไป ศูนยขยะโนนทนักจ็ะโดนปดไปโดยปริยาย  

  จากเหตุการณดังกลาว นำเรียนมีประชาชนสอบถามวาจะทำอยางไรตอไป 1 จะหารือเรื่องระเบียบ

การอางระเบียบวาไมเหมาะสม อาจจะไมชอบดวยระเบียบ เราจะทำหนังสือหารือหนวยงานที่เกี่ยวของวา

ระเบียบที่เราใช เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินฯ ขอ 89 (1) ตามอำนาจ

หนาที่ 3 ดานคือบริการชุมชนสังคม เพิ่มพูนรายไดแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนเขาขายใชหรือไม 

เพราะปจจุบันนี้รัฐบาลรูวาปญหาการใชเงินสะสม ระเบียบเกามันเปนระเบียบที่ไมเอื้อทำใหมีเงินสะสมตกคาง

อยูองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศไมต่ำกวา 200,000 ลานบาท ถาสามารถดึงเงินสะสมมาใชไดจะเกิด

ประโยชนแกประเทศไทย และพี่นองประชาชน    เขาก็เลยคลี่คลายระเบียบใหสามารถใชไดกวางขึ้นแลวก็

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีดีขึ้น ภายใตระเบียบที่มีการกำกับตามลำดับชัน้อยางแนนอน  

 

/ดังนั้น เพื่อใหเกิด… 
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  ดังนั้น เพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติที่กรณีจะมีการอางเราก็จะนำเรื่องหารือไปวา การอางวาไมชอบดวย

ระเบียบนั้นใชหรือไม สิ่งที่เรานำเสนอชอบดวยระเบียบใชหรือไม ประการที่ 1 ประการที่ 2 กับบางโครงการที่

ไมอนุมัติก็ไมไดเพิกเฉย เสนอเรื่องสำคัญและเรงดวน คือเรื่องปญหาขยะในป 2567 ตัดบางโครงการออกที่จะ

ปรับปรุงซอมแซมถนนศรีจันทรงบประมาณ 29 ลานบาท ตัดออกเพื่อไปซื้อรถขยะ 12 คัน เปนเงิน 30 ลาน 

อยางนอยซือ้ไวเพื่อแกปญหาของพี่นองประชาชน บางเรื่อง เชน อาคารเรียน ศูนยบริการ เรียนเจาของอำนาจ

ที่แทจริงวาอยาเพิ่งหมดกำลังใจ ประชาชนเห็นชอบแลว ทำไมถึงไมผานเปนกระบวนการ การคานอำนาจก็เปน

เรื่องธรรมดาแตการมีอำนาจแลวบอกวาสิ่งที่คนอื่นทำไมถูกระเบียบทั้งที่ตัวเองไมใชคนคุมระเบียบคงจะไมใช 

ในฐานะผูรับผิดชอบขออภัยเมื่อวานชวงบายก็ไดประชุมสรุปสาระสำคัญแลวก็มีแนวทางในการดำเนินการ

โครงการตาง ๆ นำเรียนใหทราบวันนี้มากระตุนใหกำลังใจกัน เราจะเดินหนาตอไปจะไมมีถอย เพราะสุดทาย

ทุกโครงการเปนประโยชนแกประชาชน หลายเรื่องเปนการแกไขปญหาความเดือดรอน หลายเรื่องเปนการ

พัฒนาเมือง หลายเรื่องกอใหเกิดการพัฒนาดานการศึกษา สิ่งเหลานี้อยูในขอบขายอำนาจหนาที่โดยตรง    

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

และที่แกไขเพิ่มเติมมาโดยตลอด ทำใหเรามีความคลองตัวที่จะทำเรื่องนี้แตเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในบางประการ

จะตองแกไขแลวเดินหนาตอไป มีทางแนวทางที่จะแกไขหากวาที่ผานมาทำใหประชาชนเสียความรูสึกกราบขอ

อภัยไว ณ ที่นี้ ผมเองก็เตือนตัวเองวาผมจะไมทอถอยยังจะเดินหนาตอไป เรายังจะตองทำงานอยางสงางาม

ตอไปรวมมือกัน ตองขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ขั้นตอนในวันนี้หลังจากผมกลาวเสร็จแลวเจาหนาที่

ผูเกี่ยวของสำนัก/กอง ที่เปนเจาของโครงการในแตละแผนงานจะนำเสนอในภาพรวม เมื่อนำเสนอเลมสีเขียว 

ทานจะเห็นขอความคือเพิ่มเติมโครงการที่ไมมีเพิ่มเขาไปในเลมนี้ สวนเลมสีเหลืองจะเปนการเปลี่ยนแปลง

โครงการ มีวิธีการคือ กรณีเลมเพิ่มเติมสีเขียว เมื่อรับฟงปญหาความตองการของประชาชนเสร็จจะตองขอมติ 

เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมทองถิ่น หากเห็นชอบแผนนี้จะ

นำไปใชตอเพื่อหางบประมาณมาดำเนินการ สวนกรณีเลมสีเหลือง คือ เคยใหความเห็นชอบไปแลวนั้น แตวาไม

มีการเปลี่ยนแปลงก็จะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลซึ่งเมื่อเห็นชอบไปแลวมีการ

เปลี่ยนแปลงทานก็จะไดรับทราบ เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเห็นชอบ ผมจะขอความเห็นชอบจาก

ประชาคมทองถิ่นยกมือดวย เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรับรู ประชาชนก็ตองรับรู จะขอมติดวยนะครับ

ระเบียบไมมีไมเปนไรประชาชนเห็นชอบก็เดินหนาตอได คือความชอบธรรม ตองขอขอบพระคุณทุก ๆ ทาน   

ที่กรุณาสละเวลาวันนี้จะพยายามใชเวลาใหสั้นที่สุดเพื่อเบียดเบียนเวลาทานไดนอยที่สุด โดยที่สาระสำคัญยังคง

ครบถวน ในตอนทายจะขอมตแิละนำเรียนใหทราบอกีครั้ง 

 

 

 

 

 
 

/นายอดิศักดิ์… 
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        นายอดิศักดิ์  สมจิตต  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล  ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ    

ผ.02) ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาที่ 4  สงเสริม สนับสนุน           

และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ และเทศกาลตาง ๆ ขอเพิ่มเติม 

จำนวน 1 โครงการ ดังนี้  

          1. โครงการขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ชองงบประมาณป 2567-2570 เปนเงินปละ 200,000 บาท 

รายละเอียดปรากฏในหนาที่ 21 ตามเลมรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแกน 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566  

         ตามเอกสารรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ.03) ขอเพิ่มเติมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 รายการ ดังนี้  
 

          1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 90 กิโลวัตต ราคาคันละ 1,358,000 บาท  

ชองงบประมาณป 2566 จำนวน 3 คัน เปนเงิน 4,074,000 บาท 

ชองงบประมาณป 2567 จำนวน 3 คัน เปนเงิน 4,074,000 บาท 

ชองงบประมาณป 2568 จำนวน 1 คัน เปนเงิน 1,358,000 บาท 

ชองงบประมาณป 2569 จำนวน 1 คนั เปนเงิน 1,358,000 บาท 

ชองงบประมาณป 2570 จำนวน 1 คัน เปนเงิน 1,358,000 บาท 
 

  2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ ราคาคันละ 1,055,000 บาท 
 

ชองงบประมาณป 2566 จำนวน 1 คัน เปนเงิน 1,055,000 บาท 

ชองงบประมาณป 2567 จำนวน 1 คัน เปนเงิน 1,055,000 บาท 

ชองงบประมาณป 2568 จำนวน 1 คัน เปนเงิน 1,055,000 บาท 

ชองงบประมาณป 2569 จำนวน 1 คัน เปนเงิน 1,055,000 บาท 

ชองงบประมาณป 2570 จำนวน 1 คัน เปนเงิน 1,055,000 บาท 
 

  รายละเอียดปรากฏในหนาที่ 148-149 ตามเลมรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล

นครขอนแกน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 

 

 

 

 

 

/นางสาวศิริกัลยา… 
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นางสาวศิริกัลยา  โพธิ์จันทร  ผูอำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตามเอกสาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาดานสาธารณสุข (Healthy City) และสงเสริมคุณภาพชีวิตทุกชวงวัย ขอเพิ่มเติม 

จำนวน 3 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการสงเสริมการใชยาสามัญประจำบานอยางสมเหตุผลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน 

ชองงบประมาณป 2567-2570 เปนเงินปละ 32,050 บาท 

2. โครงการสงเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อปองกันหญิงตั้งครรภคลอดกอนกำหนดในเขตเทศบาลนคร

ขอนแกน ชองงบประมาณป 2567-2570 เปนเงินปละ 100,000 บาท 

3. โครงการพัฒนารปูแบบการจัดบริการสำหรับผูสูงอายุในชุมชนเทศบาลนครขอนแกน ชองงบประมาณ

ป 2567-2570 เปนเงินปละ 50,000 บาท 

รายละเอียดปรากฏในหนาที่ 5-8 ตามเลมรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนคร

ขอนแกน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 

ตามเอกสารรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ.03) ขอเพิ่มเติมครุภัณฑสำนักงาน แผนงานสาธารณสุข 

จำนวน 8 รายการ  

รายละเอียดปรากฏในหนาที ่134-137 ตามเลมรางแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนคร

ขอนแกน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 

ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1) ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพ

สิ่ งแวดลอม กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาที่  1 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมใหอยู ในระดับ

มาตรฐานสากล ขอเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาสิ่ งแวดลอมและเพิ่มรายไดทองถิ่น           

ชองงบประมาณป 2566-2570 เปนเงินปละ 8,865,948 บาท เปลี่ยนแปลงชองงบประมาณป 2566-2570 

เปนเงินปละ 8,900,000 บาท 

รายละเอียดปรากฏในหนาที่ 124-125 ตามเลมรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนคร

ขอนแกน เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2566 

 

 

 

 

 

/นายทศพล… 
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นายทศพล  วงษอาษา   ผูอำนวยการสำนักชาง  ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนา

โครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ แผนงานเคหะและชุมชน ขอ

เพิ่มเติมโครงการ 

1. โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปาชุมชนหนองใหญ  1 ซอย 12 นาิกา (แยก 2)         

ชองงบประมาณป 2567 เปนเงิน 323,000 บาท 

รายละเอียดปรากฏในหนาที่ 30 ตามเลมรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนคร

ขอนแกน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอเพิ่มเติมโครงการ ลำดับที่ 30-46 รายละเอียดปรากฏในหนาที่ 

55-81 ตามเลมรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแกน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 

ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1) ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบบริการสาธารณะ กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอเพิ่มเติมโครงการ   

รายละเอียดปรากฏในหนาที่ 90-112 ตามเลมรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนคร

ขอนแกน เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1/2566 

ตามเอกสารรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ.03) ขอเพิ่มเติมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง แผนงาน

เคหะและชุมชน จำนวน 3 รายการ  

รายละเอียดปรากฏในหนาที่ 150-152 ตามเลมรางแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนคร

ขอนแกน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 

นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร   รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน เรียนเชิญพี่นองประชาชนรวมแสดง

ความคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะอ่ืนใด 

นายฤทธิรงค  พจนานุกิจ   ประธานชุมชนหลังศูนยราชการ 1 เกี่ยวกับสาธารณสุขเรื่องสุนัขจรจัด

บริเวณศาลหลักเมือง เสนอแนะทำรั้วกั้นหลังสวนประตูเมืองริมทางรถไฟเพื่อบริหารจัดการเรื่องหองน้ำ

สวนสาธารณะประตูเมือง ทำทางเทาถนนหนาเมืองหลังเมือง ในอนาคตอยากใหทำหลังศูนยราชการหรือในเขต

เทศบาลนครขอนแกน ซอย 14/4 ขอใหพิจารณาขนาดทอระบายน้ำใหม กรณีเอกชนถมที่ดินแลวนำทอมาฝง

ขนาด 0.40 เมตร ปญหาคือไมสามารถทำการรื้อได หากรื้อจะถูกฟองรอง จึงขอใหทานรองนายกฯ พิจารณา

เรื่องกฎหมาย เมื่อมฝีนตกมาเกรงวาน้ำจะไมสามารถระบายไดทันเนื่องจากทอท่ีนำไปฝงมีขนาดเล็ก 

นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน เรียนทานประธานชุมชนอยางนี้นะครับ    

ทกุขอเสนอรับไวทั้งหมด เนื่องจากมีการบันทึกรายงานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหนา  

/นายสุภชัย… 
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นายสุภชัย  วงษจำลอง  ประธานชุมชนเจาพอทองสุข เนื่องจากชุมชนเจาพอทองสุขทำเรื่องเก็บขนขยะ

ดวยตนเอง ตองใชรถของเทศบาลเก็บขนขยะในพื้นที่ที่กำหนดให สิ่งที่ชุมชนผมไดรับผลกระทบหนักในตอนนี้ 

คือ ปญหาเรื่องรถขยะที่จะนำมาใชงานบริการประชาชน รถขยะท่ีสามารถใชงานไดจริง ๆ ปจจุบันมีอยูประมาณ 

7-8 คัน ที่ไมสามารถใชงานไดมีประมาณ 10 คัน รถที่มาใหมเมื่อ 4-6 ป ใชไดประมาณ 8 คัน สวนรถที่พวกผม

ใชงานอายุ 10 กวาปขึ้นไป ปญหาคือบางครั้งรถใชงานไปไดครึ่งทางเกิดปญหารถเสีย ฝนตกหลังคารถก็รั่วมาตรง

พนักงานขับรถ เพราะฉะนั้น อยากใหพี่นองชุมชนที่มารับฟงในวันนี้วาพวกผมไดรับผลกระทบขนาดไหน      

และไมใชเฉพาะผมเทานั้น พนักงานที่ปฏิบัติงานในเทศบาล พนักงานเก็บขน พนักงานขับรถ ขาราชการ ผมใน

ฐานะประชาชนและประธานชุมชนจึงเรียนใหทานทราบ เพื่อกรุณาใหมีการจัดซื้อรถเก็บขนขยะ ๆ จะไดไม

ตกคาง และอีกเรื่องที่จะทำถนนตลาด อ.จิระ กับตลาดสดเทศบาล 2 คนมาใชบริการซื้อของตั้งแตตี 2 ถนนพัง 

ขรุขระมากน้ำขังตลอดป ดังนั้น ขอฝากท้ัง 2 โครงการ ถึงทานสมาชิกสภาฝายคานชวยกรุณาอนุมัติใหดวยครับ 

นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน เปนที่รับทราบกันนะครับ เรื่องรถขยะ   

มีความพยายามที่จะจัดซื้อ แตผลของญัตติที่วาคงไดรับทราบผลโดยทั่วกัน ทางคณะผูบริหารก็จะพยายามหา

วิธีการแกปญหาขอบคุณทานประธานครับ 

นายนิยม ทวีโคตร  ประธานชุมชนหนองแวงเมืองเกา 4 ปญหารอบบึงแกนนคร ขอเสนอไปยังผูบริหาร

ทำสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเปนการถาวรแถวสวนคูนหนาวัดหนองแวง เนื่องจากเมื่อมีบุญประเพณีลอย

กระทงทุกปตองซอมทาน้ำสะพานไมทุกครั้ง ชวงงานลอยกระทงพ่ีนองประชาชนมาเยอะอาจเกิดอันตราย  

นางสาวนงคเยาว  กุงภูเวศน   ประธานชุมชนเหลานาดี 12 ตามแผนวันนี้เปนเรื่องจำเปนของทุกชุมชน    

ที่เสนอมา แตเวทีประชาคมนี้ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสียงขางมากเขาประชุมดวยหรือไม เพราะอยากใหทาน

เขามารับฟงดวยตนเองวาสิ่งที่นำเสนอมาวันนี้เปนความตองการของประชาชน ไมใชความตองการของผูบริหาร 

อยางเชน เรื่องรถขยะก็ไดมีการศึกษาวิจัยมาแลววามีความจำเปนตองซื้อใหครบ เพื่อบริหารจัดการขยะไมให

ตกคาง ซึ่งดิฉันก็เคยทำโครงการนี้ เคยดูแลชุมชนทั้งหมด 6 ชุมชน มีแตรถขยะคันเล็ก ๆ วิ่งไปไมไกลก็เต็มคัน

ตองไปขนถายที่ศูนยโนนทันทำใหสิ้นเปลืองงบประมาณเพราะวิ่งหลายรอบ หากทานไมไดลงพื้นที่ดูการทำงาน

จริง ๆ จะไมทราบปญหานี้  หากอนุมัติจัดซื้อตามที่เสนอจะเปนการบรรเทาปญหานี้ได ชุมชนก็อาจพัฒนาตนเอง

เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยูชวยกันชักลากขยะดวยตนเอง แตกอนเคยทำมาหลายชุมชนแตเกิดปญหาเนื่องจากรถไม

ดี จึงเลิกทำไปพักหนึ่ง ปจจุบันจึงไดทำเฉพาะชุมชนตนเอง ซึ่งตองรอใหรถเทศบาลเขาไปจัดเก็บตอชวงใหอีกที 

อยากทราบปญหาวาสิ่งที่ชุมชนเสนอไปติดขัดสิ่งไหน 

นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน การเชิญประชุมโดยปกติจะเชิญทุกทาน 

สวนการจะเขารวมหรือไมเปนดุลพินิจของแตละทาน  

 

/ดร.อรอนงค… 
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ดร.อรอนงค  แสวงการ   รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน กองยุทธศาสตรและงบประมาณในฐานะ

ผูรับผิดชอบการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแกน และสมาชิกสภา

เทศบาลทั้ง 24 ทาน เชิญดวยหนังสือทุกทาน สวนทานจะเขารวมหรือไม เปนดุลพินิจของแตละทานคะ 

นายพศิน  พาศรีเดชาธร  ประธานชุมชนทุงเศรษฐี ตอนนี้มีการกอสรางทอบล็อกคอนเวิรสที่จะไป          

ลงบึงทุงสราง จึงเปนหวงเรื่องน้ำที่จะตองไหลผานทางคลองรองเหมืองของชุมชนทุงเศรษฐีมวลน้ำอาจจะเยอะกวา     

ทุกครั้งที่เคยมีทางผูใหญฝากถามคณะทำงานสำนักชางเทศบาลเรื่องประตูน้ำซอย 52 ควรจะมีการปรับปรุงซอมแซม

อยางไร เพราะที่ผานมานั้นพอเขาชวงฤดูฝนตองมีรถเครนไปดึงประตูน้ำขึ้น-ลง จึงนำเรียนผูบริหารวาควรมีการ

ซอมแซมการเปด-ปด ประตูใหไดมาตรฐาน เรื่องที่ 2 ฝากไปถึงคณะผูที่มีสวนเกี่ยวของที่พิจารณางบประมาณ     

ปจจุบันขยะตกคางเยอะโดยเฉพาะชุมชนทุงเศรษฐี เรื่องขยะจึงเปนเรื่องสำคัญที่สุดหากมีการบริหารจัดการที่ดีกวานี้ 

นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน ผูบริหารพยายามที่จะเสนอญัตติไปแลว   

แตผลญัตติที่ยื่นไปก็เปนที่ทราบกันวาไมอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลังจากที่ยังไมอนุมัติทางผูบริหารก็ไมไดเพิกเฉย 

พยายามที่จะหาวิธีการอื่นที่จะจัดการเรื่องขยะใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะทำไดตามขีดความสามารถที่มี 

สวนเรื่องประตูน้ำขอบคุณทานประธานชุมชนที่แสดงถึงความหวงใยครับ 

นางสาวประสพสุข วงษสินธุ ประธานชุมชนมิตรสัมพันธ 2 บริเวณหนาชุมชนชวงที่ฝนตกน้ำจะไหลเขา

เขาชุมชนตลอด เคยยื่นเรื่องเขาไปหลายครั้งแตไมเคยไดรับการอนุมัติกรุณามาตรวจสอบดวยนะคะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ  นายกเทศมนตรีนครขอนแกน  ขออนุญาตใหผูอำนวยการสวนสำนักชางเขา

ไปสอบถามรายละเอียดเพื่อเรงดำเนินการทีบ่อกวาเสนอมาหลายครั้งแลวไมไดรับการดำเนินการ  

นายธนโชติ นามสีฐาน ประธานชุมชนโนนหนองวัด 3 ตามที่ผมไดรับฟงและพิจารณาเหตุผลของทุกทาน 

ทกุชุมชนมีความสำคัญอยางเดนชัด เรื่องแรกเดิมทีตามที่ทานรองนายกฯ เคยนัดประชุมติดตามคำรองของทุก ๆ 

เดือนที่ผานมา แตปจจุบันนี้หรือในอนาคตจะมีอีกหรือไมในการติดตามคำรองของแตละชุมชนที่หองประชุมสีโห

ซึ่งมีการประชุมลาสุดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2566 ประธานชุมชนก็อยากจะพบปะพูดคุยเพื่อรับฟงขอเสนอแนะ

กับทางผูบริหาร เรื่องที่ 2 จากการนำเสนอขอมูลแตละเขตของทานผูอำนวยการสำนักชาง ในสวนชุมชน      

โนนหนองวัด 3 ที่หมูบานมุงงามไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก เรื่องทอระบายน้ำขนาด 0.20 เมตร อยากจะ

เสนอขยายทอระบายน้ำเปนขนาด 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 90 เมตร ทางสำนักชางไดมาตรวจสอบ      

ในทุก ๆ ป ตั้งแตป 2562 เปนตนมา จึงขอนำเรียนใหทานรองนายกฯ ไดรับทราบ เรื่องที่ 3 เรื่องขยะเปนการ

แกไขปญหาที่ไมแลวเสร็จ 2-3 วันสงคำรองไปใหมาเก็บขยะ 4-5 วัน รถไมมาเก็บขยะแตจะใหชำระคาเก็บขยะ 

เพราะฉะนั้น จึงเปนปญหาระหวางคนเก็บขยะกับคนในชุมชนซึ่งเปนเรื่องที่ลำบากใจมาก 

 

 

/นายมนตรี… 
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นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน นำเรียนเบื้องตน เรื่องพบปะพูดคุยกัน

การติดตามคำรองของเทศบาลมีดวยกันหลายรูปแบบ แตถาทานประธานชุมชนเห็นวาควรมีประจำทุกเดือน  

เพือ่ลงรายละเอียด ผมก็ยินดจีะดำเนินการตอเนื่องเริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคมนี้เปนตนไป จะเรียนเชิญทานประธาน

ชุมชนที่มเีรื่องรองทุกข หรือขอเสนอแนะตาง ๆ ในการบริหารจัดการเทศบาลซึ่งเปนอีกวิธีการหนึ่งในการติดตาม

และขับเคลื่อนรวมทั้งการพบปะพี่นองชุมชนอีกทางหนึ่ง  สวนเรื่องที่ 2 และ 3 เกี่ยวของกับทางสำนักชางและ

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรุณาสงตัวแทนทั้ง 2 สำนัก เพื่อสอบถามรายละเอียดจากทานประธานชุมชน

อีกครั้ง เพราะวาเทาที่รับฟงจะมีบางเรื่องที่ใชระยะเวลาดำเนินการนานไป 

ร.ต.ต.สุวิช  สนอุป   ประธานชุมชนหลังศูนยราชการ 2 สวนผลกระทบของชุมชนหลังศูนยราชการ 2 

นั้นมากมายแตก็ตองจำใจ เพราะวาเปนพื้นที่ต่ำอยากจะขอฝากทานผูอำนวยการสำนักชางชวยนำรถแบคโฮมา

ตักชวงซอยราชสิทธิ์ เพราะเวลาฝนตกหนักน้ำระบายไมทันสงผลใหน้ำทวมเขามาภายในชุมชน มีชองระบายน้ำ

อยู 2 ชอง แตจะมีวัชพืชปดทางน้ำหมด อีกเรื่องซอย 20 วัชพืชเชนกันขึ้นเกาะสายไฟฟาเต็มไปหมด ไมรูวาจะ

รองเรียนทางการไฟฟาหรือวาทางเทศบาล ประกอบกับที่ดินแปลงนั้นไมปรากฏเจาของ ขอฝากทางสำนักคลัง

สอบถามวาที่ตรงนี้เปนของทานใด สวนเรื่องอ่ืน ๆ นั้น ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน 

นายมนตรี  สิงหปณุณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน มอบหมายภารกิจใหสำนัก/กอง          

ที่เก่ียวของเรงดำเนินการใหชุมชนหลังศูนยราชการ 2 เชิญทานตอไปครับ 

นายประวิทย  พันธุพัฒน  ประธานชุมชนดอนหญานาง 3 บึงทุงสรางบริเวณที่ผมไปตัดเปลือกมะพราว   

ทำปุยฝงโรงสูบน้ำแหงที่ 2 ถนนชาตะผดุงติดกับซอยธารทิพยมีที่วางตนไมเยอะ อยากใหทานชวยกรุณาปรับ

พื้นที่ใหราบเรียบใหกับประชาชนผูที่ไมมีงานทำ ไปปลูกผักทำมาหากินจะไดหรือไมครับ เรื่องที่ 2 ใหทานชวย 

จับสุนัขไปไวในสถานที่กักกันเกาะ 3 บึงทุงสราง เพื่อจะไมไดกอกวนสรางความรำคาญใหพี่นองประชาชน 

นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน รับขอเสนอแนะไปทั้ง 2 เรื่อง เรื่องของ

สุนัขกับการปลูกผักสรางอาชีพบริเวณบึงทุงสราง แตขออนุญาตตรวจสอบกอนวาอำนาจหนาที่ของเทศบาล

สามารถจะทำอยางไรไดบาง แตโดยความเขาใจของผมนะ ถาเปนตนไมพืชผักสวนครัวประมาณนี้นาจะทำได   

แตถาเปนไมยืนตนยังไมชัดเจนซึ่งจริง ๆ แลวเปนนโยบายของทานนายกเทศมนตรีนครขอนแกนอยูแลว         

ผมขออนุญาตท่ีจะนำนโยบายนั้นไปติดตามขับเคลื่อนใหชอบดวยระเบียบ จึงจะแจงพอประวิทยใหทราบอีกครั้ง 

  นางพวงเพ็ช  คำทองพะเนาว  ประธานชุมชนตลาดตนตาล ติดตามผลโครงการที่กอสรางทอระบายน้ำ

ของหลังตลาดตนตาล ซอยโพธิ์ชัย ความยาว 130 เมตร ขอทุกปแตไมเคยไดรับการอนุมัติ จึงอยากทราบวาจะทำ

อยางไรหรือจะใหรอไปถึงไหน เพราะวาฝงซายขวานี้จะไดมีทอระบายน้ำเปนทั้งดินทั้งคอนกรีตเวลาฝนตกน้ำจะ

ทวมเขาบานเรือนของลูกบาน เพราะปจจุบันเวลาฝนตกประธานชุมชนตองถือจอบไปขุดดินรองระบายน้ำ  

 

 

/นายมนตรี… 
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  นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน ทานผูอำนวยการสำนักชางมอบหมายให

เจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของกบัเรื่องนี้หรือตัวแทนของสำนักชางไปพบทานประธานเพื่อสอบถามรายละเอียด  

พ.ต.อ. ถนอมสิทธิ์ วงษวิจารณ นำเรียนเสนอเมื่อไดมีการปรับปรุงภูมิทัศนแลว สิ่งสำคัญอีกประการคือ     

จัดงบประมาณในการดูแลรักษาใหคงสภาพสวยงาม ขอยกตัวอยางจังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดหางบประมาณ

กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนเมืองและใหจัดงบประมาณในการดูแลรักษาอยูตลอด แมกระทั่งเกาะกลางถนนทั้งเมือง             

หญาขึ้นสวยงามเพราะไดรับการดูแลรักษาตลอดไมตางจากสนามกอลฟ จึงอยากเสนอใหจัดงบและผูรับผิดชอบ

ในการดูแลในสวนนี้เพื่อใหสวยงามตลอดไป 

นางสาวณัฐธยาน  แซเฮง   ประธานชุมชนคุมหนองคู ชวงที่ทานผูอำนวยการสำนักชางนำเสนอถึงเขต 

2 เรียนถามวาซอยศรีจันทร 6 ทำแลวครึ่งทางแตเหลืออีกครึ่งทางยังไมทำคะ หนาศาลาชุมชนคุมหนองคูเปน

หลุมเปนบอ สามแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนอำมาตยและถนนสามัคคีอุทิศเปนหลุมเปนบอมาก ทางเลี้ยวทาง

โคงอันตราย สอบถามทานผูอำนวยการสำนักชางวาโครงการตกหลนหรือไม สำนักชางเคยเขาไปสำรวจใหแลว     

           นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน มอบหมายทานผูอำนวยการสำนักชาง       

ตรวจสอบรายละเอียดกับทานประธานคุมหนองคูอีกครั้งวามีความเปนมาอยางไร ทุก ๆ เรื่องที่เปนขอเสนอแนะ 

รวมถึงปญหาทางเทศบาลนครขอนแกนภายใตการนำพาของทานนายกเทศมนตรีนครขอนแกน ทานธีระศักดิ์  

ฑีฆายุพันธุ รับไวทุกเรื่องราวมีบันทึกอยูแลวจะพยายามติดตามและขับเคลื่อนแกไขปญหาใหบรรลุผล        

คลายความทุกขรอนของพี่นองประชาชนโดยเร็วที่สุด ชวงสุดทายนี้กราบเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีนคร

ขอนแกนพบปะพี่นองชุมชนและกลาวปดการประชุมกราบเรียนเชิญครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ  นายกเทศมนตรีนครขอนแกน  เรียนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร

ขอนแกนและประชาคมทองถิ่น ทานใดมีขอเสนอแนะ/เพิ่มเติมโครงการอื่นใดหรือไม หากไมมี จะขอมติจาก

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมและประชาคมทองถิ่น ทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลนครขอนแกน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนคร

ขอนแกน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 
 

เรียนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแกนพรอมทั้งประชาคมทองถิ่น ทานใดมีขอเสนอแนะ/

เปลี่ยนแปลงโครงการอื่นใดหรือไม หากไมมี จะขอมติจาก คณะกรรมการที่เขารวมประชุมและประชาคม

ทองถิ่น ทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 เทศบาลนครขอนแกน  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 

2/2566 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนคร

ขอนแกน เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2566 

/นายธีระศักดิ์… 
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